

CÁC TRUNG TÂM DPS DÀNH CHO HỌC SINH MỚI ĐẾN

MỤC ĐÍCH:

Các Trung tâm Dành cho Học sinh Mới Đến (Newcomer Centers) là các chương trình tại các trường học DPS hỗ trợ các học sinh mới đến Hoa Kỳ, không thông thạo Tiếng Anh, có sự giáo dục chính quy bị gián đoạn tại quốc gia của các em và đã theo học một trường học của Hoa Kỳ dưới một năm. Tại các Trung tâm Dành cho Học sinh Mới Đến, học sinh học các kỹ năng sẽ hỗ trợ các em thành công tại các trường học của Hoa Kỳ, cùng với các kỹ năng cơ bản về môn đọc, môn viết và môn toán bằng Tiếng Anh. Hầu hết các học sinh Mới đến sẽ ở lại trong chương trình của Trung tâm Dành cho Học sinh Mới Đến trong một hoặc hai học kỳ, cho đến khi các em sẵn sàng tham gia các lớp học tại trường học mà các em lựa chọn.

CÁC ĐỊA ĐIỂM CỦA CÁC TRUNG TÂM DÀNH CHO HỌC SINH MỚI ĐẾN:

Các Trường Tiểu học	Các Trường Trung học Cơ sở	Các Trường Trung học Phổ thông
<p>Isabella Bird Community School 2701 Lima St. Denver, CO 80238 (720) 423-9990 Trang mạng của Trường</p> <p>Place Bridge Academy (K-5) 7125 Cherry Creek N. Dr. Denver, CO 80224 (720) 424-0960 Trang mạng của Trường</p>	<p>Merrill Middle School 1551 S. Monroe St. Denver, CO 80210 (720) 424-0600 Trang mạng của Trường</p>	<p>Abraham Lincoln High School 2285 S. Federal Blvd. Denver, CO 80219 (720) 423-5000 Trang mạng của Trường</p> <p>DCIS Montbello (6-12) 5000 Crown Blvd., Denver, CO 80239 (720) 423-5900 Trang mạng của Trường</p> <p>South High School 1700 E. Louisiana Ave. Denver, CO 80210 (720) 423-6000 Trang mạng của Trường</p>

XÁC ĐỊNH CON EM CỦA QUÝ VỊ LÀ MỘT HỌC SINH MỚI ĐẾN:

Nhân viên văn phòng tại trường học sở tại của quý vị được đào tạo để làm việc với quý vị và gia đình của quý vị để xác định việc xếp lớp tốt nhất dành cho con em của quý vị. Quý vị có thể được giới thiệu tới Trung tâm Dành cho Học sinh Mới Đến thích hợp để đánh giá thêm nếu con em của quý vị đáp ứng TẤT CẢ các tiêu chí sau đây:

- Học sinh đó có một hồ sơ về giáo dục chính quy bị gián đoạn hoặc bị hạn chế.
- Điểm Xếp lớp của W-APT (W-APT Placement) cho thấy học sinh đó không thông thạo Tiếng Anh. Nếu không có điểm của W-APT, thì học sinh đó sẽ thể hiện khả năng đọc viết tối thiểu bằng tiếng mẹ đẻ và bằng Tiếng Anh.
- Tại thời điểm xếp lớp ban đầu, học sinh đó đã được ghi danh vào một trường học ở Hoa Kỳ trong hai học kỳ hoặc ít hơn.

DPS là một khu học chánh cho phép lựa chọn, có nghĩa là quý vị có lựa chọn để xếp con em của quý vị học ở trường học sở tại của quý vị, Trường học Khu vực ELA (ELA Zone School), Trung tâm Dành cho Học sinh Mới Đến (Newcomer Center), hoặc tham gia vào quá trình Lựa chọn Trường học để ghi danh cho con của quý vị ở bất cứ trường học nào của DPS. Trường học DPS gần nhà nhất của quý vị và các Trường học Khu vực ELA *không được* từ chối con em của quý vị vì khả năng ngôn ngữ.

VIỆC ĐI LẠI:

Học sinh Tiểu học: Việc đi lại tới một Trung tâm Dành cho Học sinh Mới Đến được cung cấp nếu các học sinh sống cách Trung tâm Dành cho Học sinh Mới Đến hơn một dặm.

Học sinh Trung học Cơ sở: Việc đi lại tới một Trung tâm Dành cho Học sinh Mới Đến được cung cấp nếu các học sinh sống cách Trung tâm Dành cho Học sinh Mới Đến hơn 2,5 dặm.

Học sinh Trung học Phổ thông: Một vé xe buýt công cộng được cung cấp cho các học sinh thông qua RTD cho những học sinh sống cách Trung tâm Dành cho Học sinh Mới Đến từ 3,5 dặm trở lên.

TRUNG TÂM DÀNH CHO HỌC SINH MỚI ĐẾN CÓ PHÙ HỢP VỚI CON EM CỦA TÔI KHÔNG?

Các Trung tâm Dành cho Học sinh Mới Đến có thể là một nơi tuyệt vời để các học sinh tìm hiểu về đất nước mới, ngôn ngữ mới và trường học mới của các em; nhưng các gia đình đều nên cân nhắc một số điều khác khi suy nghĩ về trường học nào mà họ muốn con em mình theo học.

Lựa chọn của Phụ huynh và Học sinh: Quý vị có thể là người mới tham gia vào quá trình ghi danh tại DPS. Với tư cách là một khu học chánh cho phép lựa chọn, tất cả các học sinh và phụ huynh học sinh tại DPS đều có quyền theo học *bất cứ* trường học nào, điều đó có nghĩa là mọi trường học tại DPS đều sẵn sàng phục vụ *tất cả* các học sinh, bất kể trình độ học vấn, trình độ ngôn ngữ, hoặc ngôn ngữ mẹ đẻ.

Anh/Chị/Em và Gia đình: Quý vị có thể muốn để anh/chị/em ruột, anh/chị/em họ, họ hàng xa, hàng xóm, hoặc những người quen khác học ở cùng một trường học, và điều đó được **CHẤP NHẬN**. Chỉ vì con em của quý vị hội đủ điều kiện tham gia một Trung tâm Dành cho Học sinh Mới Đến, điều đó không có nghĩa là các em phải theo học trường học đó. Các trường phải tôn trọng các sở thích của quý vị cho việc xếp lớp.

Việc đi lại:

Học sinh Tiểu học: Nếu các học sinh không sống gần trạm dừng xe buýt, thì các em có thể phải đi bộ một quãng đường dài để tới trạm dừng xe buýt gần nhất. Ngoài ra, việc sử dụng xe buýt để tới Trung tâm Dành cho Học sinh Mới Đến có thể có nghĩa là con em của quý vị đi trên xe buýt của trường học mất một giờ vào buổi sáng và một giờ vào buổi chiều, điều đó cần được xem xét khi quý vị quyết định trong lúc xếp lớp vào Trung tâm Dành cho Học sinh Mới Đến.

Học sinh Trung học Phổ thông: Vì các học sinh lớn tuổi hơn đều được nhận vé xe buýt công cộng, nên điều này có thể có nghĩa là các học sinh sẽ đi bộ đến trạm dừng xe buýt vào buổi sáng sớm trước khi trời sáng, và vào buổi tối muộn sau khi mặt trời lặn, và có thể bao gồm nhiều lần chuyển xe khi học sinh di chuyển trong thành phố.

TIẾP THEO LÀ GÌ?

Nếu con em của quý vị đã được xác định là hội đủ điều kiện để theo học một Trung tâm Dành cho Học sinh Mới Đến, thì quý vị có thể chọn việc ghi danh con em của quý vị bằng cách điền vào mẫu đăng ký của Trung tâm Dành cho Học sinh Mới Đến và gửi lại mẫu đơn đó cho văn phòng trường học. Quý vị sẽ được Trung tâm Dành cho Học sinh Mới Đến liên hệ để biết thêm thông tin về những điều quý vị cần phải làm tiếp theo.

Nếu quý vị chọn ghi danh cho con em của quý vị tại trường học trong khu vực của quý vị hoặc Trường học Khu vực ELA gần nhất, thì nhân viên văn phòng sẽ cung cấp các tài liệu cần thiết để hoàn tất việc đăng ký và bắt đầu đi học.